



Thư Tín AHCC

* AH Lê Khắc Thí, California

Tôi vui mừng được biết các anh đã giải quyết được những khó khăn trong việc phát hành LT và sẽ cùng với một số anh em Cali, Texas..., tiếp tục phụ trách LT năm 2005. Xin các anh ghi tin vui này trong LT sắp tới và đề nghị phổ biến thư dưới đây tôi gửi các anh về việc này để AH và TH rõ sự việc.

19 tháng 4 năm 2004

Thân kính gửi quý bạn phụ trách LTAHCC,
Hoa Thịnh Đốn

Tiếp xúc với anh Ngô Năm và vừa qua điện đàm với anh Bùi Thanh Dương, các anh có đề cập đến việc tìm BPT Lá Thư năm 2005, yêu cầu tôi tìm giùm “ứng viên” khả dĩ nhận phụ trách LT.

Trong một bữa cơm thân mật ba tuần trước đây của ban Đại Diện Nam Cali mới được bầu, tôi có đưa vấn đề tìm xem có nơi nào nhận phụ trách LT không. Anh em bàn qua tính lại một hồi lâu, nhưng chẳng tìm ra một nơi nào khác ngoài Hoa Thịnh Đốn, và xin các anh HTĐ vui lòng lưu nhiệm một kỳ nữa, giúp cho LT khỏi bị gián đoạn. Các anh đều nhận thấy AH vùng Thủ Đô có một lực lượng hùng hậu về số lượng cũng như chất xám. Xin anh em tiếp tục cho một năm nữa rồi thế nào cũng có địa phương nhận lãnh LT năm 2006. Ý kiến của anh em Cali chắc rằng cũng là ý kiến của đại đa số AH khắp năm châu. Nỡ nào anh em DC lại không chấp nhận và để cho LT mai một.

Tình cờ đọc trong LT số 43 năm 1988 do AH DC và Paris phụ trách, có bài của bác Đào Trọng Cương: “Khóc anh Cang” (cố AH Hoàng đình Cang) Bác Cương viết ở cuối thư: “...Tôi xin thắp nén hương lòng viết mấy giò

này, mong anh chứng giám, cầu xin anh vui trong cảnh Phật, phù hộ cho Lá Thư Công Chánh của chúng ta được trường tồn...”

Có lẽ là bác Hoàng đình Cang cũng đang phù hộ cho LT có được người nuôi dưỡng và hiện tại là ban phụ trách Washington DC.

Thân kính

Lê Khắc Thí

* **BPT** : Nhờ các phương tiện của “kỹ-thuật cao”, nên đặc biệt năm 2005 Lá Thư sẽ được một số AH từ nhiều địa phương xa cách như Washington DC. và California tình nguyện chung vai, góp sức. Phương thức cộng tác để phụ trách LT đã được AH Nguyễn đức Chí trình bày ở bài “Phụ trách LTCC 2005”, có đăng ở LT số 83 này.

Ngoài ra, các AH ở Nam California cũng đã có những lý do tiềm ẩn để nói rằng “**thế nào cũng có địa phương nhận lãnh LT năm 2006**”.

* AH Phi Ngọc Huyền, Texas

Trước hết xin cảm ơn quý AH vùng Hoa Thịnh Đốn đã cống hiến các AHCC lá thư số 82 hết sức đặc sắc cả về hình thức lẫn nội dung. Xin có lời mừng về sự thành công đặc biệt này.

AHCC Houston xin kính gửi quý Ban Phụ Trách Lá Thư CC những tài liệu sau đây:

1 Bản Báo Cáo Sinh Hoạt của AHCC Houston

2 Danh sách tập thể AHCC Houston Texas đóng góp Yểm Trợ Lá thư năm 2004 (Các AH khác chưa đóng góp sẽ gửi trực tiếp tới quý BPT)

3 Chi phiếu \$240 của AH Nguyễn Văn Độ gửi AH Bùi Thanh Dương

4 Một số hình ảnh của các buổi sinh hoạt (để tùy nghi lựa chọn đăng tải)

Xin quý Ban Biên Tập cho đăng Bản Báo Cáo sinh hoạt và danh sách các AH Houston đóng góp Yểm Trợ LT vào LT số 83.

Thay mặt các AHCC Houston, Texas, xin kính chúc quý Ban Biên Tập vùng Hoa Thịnh Đốn được vạn sự như ý trong năm Giáp Thân này để hoàn thành công tác đang tiến hành “giữ cho còn có nhau”

* **BPT** : BPT Lá Thư xin cảm ơn Ban Đại diện AHCC Houston đã sốt sắng gửi tường trình sinh hoạt và yểm trợ LT của AH và TH Công Chánh về BPT rất sớm để Ban biên tập có thì giờ chuẩn bị phát hành LT 83. BPT cũng hy vọng một số AH trong tập thể đồng đạo của AHCC Texas nói chung, và Houston nói riêng, sẽ tích cực đóng góp vào việc thực hiện LT năm 2005.

*** AH Lê thành Trinh, Louisiana**

....Các ái hữu thuộc lứa tuổi tôi đã lần lượt về với Ông Bà và những người còn lại cũng không còn nhiều sức khoẻ để tham gia vào việc phụ trách LTAHCC. Vì vậy tôi rất mừng khi thấy các bạn tình nguyện đảm trách việc này để LT thân yêu của chúng ta sống thêm một thời gian nữa.

Tôi gửi kèm đây bài “Những tiến bộ kỹ thuật về bê tông” để giới thiệu với các AH những tiến bộ mới trong việc cải tiến loại vật liệu xây dựng căn bản này.

Bài viết có tính cách phổ thông nên có thể hơi thừa đối với những AH chuyên về bê tông.

Nếu các bạn thấy bài này có thể đăng trên LT được thì xin sửa lời văn cho trơn tru trước khi đăng.

* **BPT** : Trước hết, BPT hoan nghênh AH đã đóng góp bài vở đều đặn cho LT. Những AH tuy đã về hưu nhưng khi đọc được các “bài trong nghề”, đúng chỗ “ngựa”.... thì cũng thú vị lắm; như các võ tướng dù đã rửa tay gác kiếm nhưng vẫn hồi-hộp theo dõi những chiến thuật mới nơi sa trường.

*** AH Đỗ hữu Hứa, Pháp**

...Anh Hoa trường Xuân đã nhận đủ 36 LT 82 và 1 CD. Nhờ CD anh Hứa đã làm

imprimante danh sách AHCC và TH dày 16 trang. Thành thật cảm ơn anh Chí .

Các anh Tuất, Chí, Ân đã dày công nghiên cứu về việc viết UNICODE tiếng Việt; Hứa đang học hỏi .

Lá Thư số 82 thật tuyệt đẹp về cả hình thức lẫn nội dung với những “Cây viết thế hệ trẻ” đã làm Hứa say mê đọc!

Thành thật cảm phục các Anh trong Ban Phụ trách Lá Thư đã bỏ công sức rất nhiều để hoàn thành LT số 82 thật xuất sắc.....

* **BPT** : BPT Lá Thư Hoa-Thịnh-Đốn xin cảm ơn Ban đại-diện AHCC ở Pháp đã khen và thưởng LT số 82 bằng cách tiếp tay phân phối LT đến các AH ở Pháp. Gửi chung 3 quyển vào một bì thư express như thế này giúp tiết kiệm được tiền bưu phí mà lại còn đi mau hơn. Đang trông chờ bài vở của các AH ở Pháp đóng góp cho Lá Thư

*** Ái nữ cố AH Nguyễn tư Tùng, California**

Kính thưa các Bác, các Chú

Trong Lá Thư AHCC số 82, cột “Tin Buồn”, các Bác đã cho in tên thân phụ của cháu là Nguyễn tư Tùng, thất lộc ngày 01/01/2004. Đại diện AHCC ở San Jose có bác Tôn thất Ngọ và vùng Sacramento có bác Nguyễn xuân Mộng đã đích thân đến phúng điếu và chia buồn với gia đình cháu.

Trước nghĩa cử cao đẹp của hai Bác và của gia đình Công Chánh, gia đình cháu xin vô vàn cảm tạ.

Kính xin các Bác trong ban phụ trách LTAHCC vui lòng gửi cho cháu xin địa chỉ update của tất cả các Bác trong gia đình Công Chánh. Cháu xin gửi kèm đây chi phiếu \$20 để nuôi dưỡng Lá Thư năm 2004.

Kính chúc các Bác có sức khoẻ sung mãn để đảm trách công việc “vác ngà voi” và LTCC sẽ vĩnh cửu trường tồn.

Cháu Nguyễn tư thị Diễm.

* **BPT** : Ba cháu mệnh chung ở tuổi 87 là Đại Thượng Thọ; với tang trên Cháu mất đi một người cha hiền, Công chánh chúng tôi mất người bạn quý.

Trong LT số 83 này có địa chỉ update của AHCC hải ngoại như cháu yêu cầu.

*** Bà Trần đình Thăng, AHCC, Canada**

.....Tôi là chị Trần đình Thăng, ngụ tại Canada, và nhà tôi là một Đại-diện Công Chánh tại nơi chúng tôi sinh sống.

Địa chỉ : 1510 Tolstoi, Brossard J4W3G8, PQ. Canada. Phone : 450-466-1391

Nhà tôi chẳng may đã qua đời nên chúng tôi còn chưa qua khỏi thời gian quá bàng hoàng, đau đớn.

Nhân hôm qua xem báo từ 2003, thấy nhà tôi điền tờ yểm trợ mà chưa gửi đi, có lẽ vì quên khi còn đang thời gian bận rộn trị bệnh. Nay tôi tìm tờ phiếu yểm trợ năm 2004 và xin gửi tới quý anh kèm theo 50\$ US money order.

Xin kính chúc quý anh mạnh và xúc tiến việc ra báo số 83 sắp tới.

Xin quý anh đừng dùm gia-đình tôi lời cảm tạ.

CẢM TẠ

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ Đại gia đình Công Chánh Hải Ngoại và nhất là AHCC vùng Montreal và hai bác Phạm hữu Vĩnh; AHCC khóa 1955-1959 đã phúng điếu, đăng báo, gửi thư, điện thoại chia buồn khi chồng, cha, ông chúng tôi là:

Ông Trần đình Thăng
Pháp danh Tuệ Thăng
thất lộc ngày 9/03/2004; tức là ngày 19/2/Giáp-Thân
Hưởng thọ 70 tuổi.
Vợ, các con và các cháu Kính bái

* **BPT** : Bạn hiền Trần đình Thăng mệnh chung là một mất mát lớn lao cho quý quyền và cho Đại gia đình Công-Chánh nữa. Bạn làm Đại-diện lâu năm ở vùng Montreal , rất tích cực trong việc kết nối tình Aí-Hữu. Nguyên cầu hương linh bạn hiền **Trần đình Thăng**, Pháp danh **Tuệ Thăng** sớm **Vãng Sanh Tịnh Độ**.

Mong Chị khỏe mạnh và vẫn tiếp tục sinh-hoạt với gia-đình Công-Chánh. Cảm ơn Chị đã yểm trợ Lá Thư.

*** AH Trần Sĩ Huân, California**

Tôi đã nhận Lá Thư số 82. Xin cảm ơn các anh trong Ban Phụ Trách Hoa Thịnh Đốn.

Xin gửi đính kèm chi phiếu \$80 của Trần sĩ Huân; Tôn thất Đồng; Cao minh Châu; Phạm ngọc Xuyên yểm trợ Lá Thư cho năm 2004

Lá Thư số 82 in rất đẹp, nội dung phong phú, xứng đáng là một Đặc San của tập thể Công Chánh hải ngoại.

Xin nhiệt liệt khen ngợi quý anh trong Ban Phụ Trách LT Hoa Thịnh Đốn.

Kính chào các anh

* **BPT** : Trong thời gian hình thành LT số 82, BPT nhiều lần nhận được điện thoại, email của AH đóng góp ý kiến xây dựng rất hữu ích để LT thêm phần hoàn hảo. AH cũng là người đáp ứng sớm nhất khi nhận được LT số 82. Tiếc thay, lúc chúng tôi tiến hành LT số 83 thì AH bị bệnh phải vào bệnh viện một thời gian. BPT cũng như AHCC bốn phương xin cầu chúc AH sớm bình phục, lấy lại phong độ như cũ để vui hưởng tuổi già với gia đình, cũng như với anh em Công Chánh.

*** AH Trình hữu Dục, California**

Cám ơn hai anh và quý anh khác trong Ban Phụ Trách LTAHCC đã gửi cho LT số 82, Xuân 2004. Hình tháp bút chì nhô lên khỏi vườn hoa anh đào biểu tượng cho Hoa Thịnh Đốn quả thật là một chọn lựa toàn hảo cho LTCC này . LT số 82 là số đầu tay của quý anh mà đã quy tụ được nhiều bài thật bổ ích về viết và đọc với UNICODE trong computer, những bài luận thuyết về lý âm dương, sống sao cho hợp với tuổi già lúc hưu trí... Tổng kết lại, lá thư Xuân 2004 do quý anh phụ trách đã đạt chỉ tiêu xuất sắc....

* **BPT** : Xin cảm ơn AH đã có lời bình phẩm tốt đẹp và đã yểm trợ dồi dào cho LT.

*** AH Trương đình Huân, California**

.....Tôi hoan nghênh công lao chiết tính giá thành mỗi LT, khi tới tay mỗi AH.

Nghe nói anh còn dự tính gởi thư cho các TH không còn muốn nhận LT trong vòng hai năm qua, để có thêm lý do ngưng gởi LT tới các vị đó.

Thật là một công việc “không lồ”, nhưng nếu không có ai hy sinh làm thì tình trạng không bao giờ được minh bạch.

Tôi hoan nghênh ý kiến của anh, và mong rằng LT số 83 sẽ chỉ được gửi đến những AH và TH thực tình còn trân quý LT.

Tôi xin phép chỉ khen vắn tắt LT số 82 là một lá thư đầu tiên, kể từ vài năm qua, đã hiểu và tôn trọng chủ trương, đường lối của LT đã từng được nhắc đi nhắc lại nhiều lần nơi trang bìa.

Kính chúc anh và quý AH trong ban Biên Tập thành công mỹ mãn trong công việc xiết chặt tình ái hữu năm châu....

* **BPT** : BPT hoan nghênh tinh thần xây dựng cũng như tình nghĩa đậm đà của AH đối với anh em Công Chánh. Tuy tuổi già, AH vẫn thường xuyên đóng góp bài vở, hình ảnh, và yểm trợ nuôi dưỡng LT.

* **AH Hồ Đăng Lễ, California**

Thân gửi Quý AHCC vùng Hoa Thịnh Đốn
Đề đóng góp bài cho LT kỳ tới, tôi xin gửi đến quý AH bài nhạc “Mưa đầu mùa”.

Như quý AH đã biết, miền Nam VN của chúng ta có mùa mưa bắt đầu từ đầu tháng 5 dương lịch và chấm dứt vào tháng 11 dương lịch.

“Mưa Đầu Mùa” ghi lại những cảm xúc trong những ngày mà chúng ta đã phải chia tay với miền Nam Tự Do yêu mến, như cặp tình nhân phải xa nhau vì hoàn cảnh éo le.

Cảm ơn quý AH đã có lời khích lệ và xin chúc quý AH được mọi sự bình an.

* **BPT** : Lá thư được thêm phong-phú, đa dạng là nhờ các nhạc phẩm của Ái-hữu tô điểm thêm. Cảm ơn nhiều lắm! Đặc biệt AH còn kể thêm xuất xứ, điều này sẽ giúp cho người hát cũng như người nghe cảm thấy thấm thía hơn. Mong rằng giọng nhạc của AH còn tiếp tục tuôn trào và còn xuất hiện ở các LT kế tiếp.

* **AH Lý Đãi, California**

Thân gửi các AH trong Ban Biên tập

Tôi xin gửi theo đây check \$20 để đóng góp vào chi phí in ấn LTCC.

Ngoài ra tôi kèm theo CD về ảnh sinh hoạt tất niên Quý Mùi cùng lễ trao Bằng Đại Thượng Thọ của AHCC Nam Cali. Nhờ các anh xem hình nào thích hợp thì đăng vào LT.

Các anh đã thực hiện LT82 trên CD và trên ấn bản. Xin thêm cảm công lao và kỹ thuật mới của các anh cho vào CD quá gọn.

Xin chúc các anh mạnh giỏi và ráng gánh vác thêm ít số nữa.

Thân ái

* **BPT** : Xin cảm ơn AH đã gửi về LT các hình ảnh họp mặt AHCC Nam California vào dịp Tết Quý Mùi, và ảnh trao bằng Đại Thượng Thọ và Tiên Thọ.

Hầu hết thành viên trong BPT nhiệm kỳ 2004 này đều đã vào lứa tuổi “thất thập” và cao niên hơn, nhưng cũng cố gắng...

“Sánh vai giữ trọn mối tình,

Đã thương thì vác, công trình có nhau”...để chia xẻ với anh em Công-Chánh bốn phương.

* **AH Phạm ngọc Khánh, California**

Chân thành cảm tạ quý Ban Biên Tập, về thời gian và thiện chí làm việc, để đem đến cho chúng tôi, sự liên lạc, món ăn tinh thần, qua các bài vở trong LTCC.

Chúc quý ái hữu luôn dồi dào sức khỏe và tạo sự liên lạc mật thiết mỗi ngày một tốt đẹp hơn.

* **BPT** : Chủ đích của LT là “giữ cho còn có nhau”, do đó các BPT đều cố gắng gìn giữ chặt chẽ mối giây liên lạc này. Cảm ơn AH đã yểm trợ tinh thần và vật chất cho LT.

* **AH Tôn thất Ngọ, California**

....Hôm nay tôi có nhận LT82 kèm theo CD của Ban Phụ-trách LT vùng HTD với đầy đủ toàn bộ LT82 cùng Bản Danh-sách được cập-nhật, rất tiện cho việc lưu-trữ.

Cảm ơn các anh đã bỏ công sức nhiều để ra LT82 đúng kỳ hạn theo kỹ-thuật mới, dùng format Adobe-Acrobat-pdf để lên trang LT. Thấy các anh trong ban PT nay đều đã và đang ở tuổi về hưu dưỡng già mà còn rần lo chu toàn cho LT, tôi cảm phục; các bạn trẻ chưa chắc đã làm được. Mong sẽ đón nhận LT83 đẹp hơn vào mùa Thu sắp đến.

Thân chúc các anh vui mạnh để lo cho LT năm nay.....

* **BPT** : Noi gương AH mấy năm trước đây đã hoạt động tích cực trong việc hình thành LTCC nên BPT Hoa-thịnh-Đồn tuy tuổi đã “thất thập” và ngoài... nhưng cũng cố gắng sánh vai vác ngà voi với anh em một nhiệm kỳ. “**Sánh vai giữ trọn mối tình. Đã thương thì vác, công trình có nhau**”.

* **Trần đức Huy, California**

....Chúng tôi đã nhận được LTAHCC số 82, xin thành thật cảm ơn quý anh.

Kinh nghiệm của AH cao niên hài hoà với hăng say của AH trung niên đã tạo nên một “LT” rất đặc biệt: hình thức rất trang nhã, nội dung rất phong phú.

Xin kèm theo đây chi phiếu \$20 để nuôi dưỡng LT.

Thân chúc quý anh trong ban phụ trách LTCC/HTĐ vạn sự như ý.

* **BPT** : Xin cảm ơn AH đã có những nhận xét xây dựng khích lệ, và yểm trợ nuôi dưỡng LT đều đặn.

* **AH Vương chí Hồ, Canada**

Tôi vừa nhận được Lá Thư 82 Xuân 2004.

Trang bìa trình bày rất mỹ thuật và nội dung rất phong phú.

Có nhiều cây bút của một số AH rất đặc sắc không kém những cây bút chuyên nghiệp.

Các bài nghiên cứu về INTERNET và VIỆT NGỮ rất hữu ích đối với những người mới bắt đầu vào thế giới điện toán (trong số có tôi).

Mong đợi được đọc LT số 83.

Xin đính kèm danh sách bốn AH là chị Dương thanh Đàm; anh Võ ngọc Diệp; anh Nguyễn Bách; và Vương chí Hồ đã đóng góp 80. US để nuôi dưỡng LT

* **BPT** : Ban Phụ Trách xin cảm ơn những lời bình phẩm khích lệ và sự yểm trợ đều đặn để nuôi dưỡng LT của các AH ở Canada.

* **AH Bạch văn Hà, Virginia**

...Chúng tôi rất xúc động khi xem LT số 82 là có nhiều vị AH cao cấp và AH môn-sinh đã viết nhiều bài vinh danh, Tiêu-sử sơ lược,

nhân cách cao quý cùng các hoạt động ái-quốc nhiệt thành và chuyên nghiệp cao cả của cố kỹ-sư Lê sĩ Ngạc khả kính của AHCC chúng ta.

Ngoài ra LTAHCC dày 150 trang này có đầy đủ các mục tin tức, thơ, văn, nhạc, khoa-học kỹ thuật với các bút pháp nhẹ nhàng, vui tươi và hấp dẫn. Hình ảnh bìa mùa Xuân ở Hoa Thịnh Đồn thì tuyệt đẹp với cảnh hoa anh đào đua nở rực-rỡ và tháp Washington đồ sộ bằng cẩm-thạch cao vút dưới trời mây....

* **BPT** : Xin cảm ơn AH đã có lời bình phẩm tốt đẹp cho Lá Thư.

* **AH Nguyễn hữu Tuân, MA.**

...Lá Thư càng ngày càng đẹp và càng đặc sắc hơn, ai cũng thích, chúng tôi xin hoan nghênh tinh thần cố gắng và hi sinh của BBT vùng Hoa thịnh Đồn. Song nếu các anh vẫn gặp khó khăn về vấn đề tài chánh thì chúng tôi mạn phép đề nghị là BBT cứ ngưng gởi LT cho những AH hoặc TH chênh mảng đóng góp cho LT hai năm liền và rút bớt số trang để rút bớt chi phí, mục đích là giữ LT tồn tại, giữ cái dây liên-lạc tinh thần giữa các AHCC được càng lâu càng tốt.

* **BPT** : Chúng tôi xin đón nhận những ý kiến xây dựng của AH. Với hoài bảo “giữ cho còn có nhau” với sự hỗ-trợ đều đặn của AH khắp nơi, LT chắc chắn sẽ trường tồn.

* **AH Tôn thất Duy, California**

....Tôi có đọc cuốn “Triết lý củ khoai” của Tràm Cà Mâu. Những mẩu chuyện ngắn của anh rất dí dỏm, mang lại những nụ cười thoải mái, làm quên đi những ưu phiền, lo lắng hằng ngày. Một vài truyện đã có đăng trong các số trước của LTAHCC.

Tôi đề nghị LT số 83 giới thiệu cuốn sách này đến AH khắp nơi để tất cả chúng ta đều có dịp thưởng thức tài viết văn của anh Tràm Cà Mâu và trên hết là “cùng nhau yêu đời”

* **BPT** : Trong phần Thư Tín của LT 82, BPT có giới thiệu tác phẩm này của Tràm Cà Mâu dưới tên “Bên bờ Hạnh phúc”. Nay sách xuất bản có tên “Triết lý củ khoai”, nên BPT ân cần đính chính lại để tất cả AH rõ.

Đồng ý với nhận xét của các AH rằng đây là cuốn sách rất giá trị, Trầm Cà Mâu có một nhân sinh quan về sống vui, sống đẹp rất đáng noi theo.

Quý AH và TH có thể liên lạc với các AH Trần đức Hợp, Ái Văn, Nguyễn Thiệp (tác giả) để mua sách tức mua niềm vui, và để làm quà tặng bạn bè...

*** AH Lê mộng Hùng, California**

...Rất vui mừng và cảm ơn đã nhận được LT82. Hình bìa rất đẹp, và có chọn lọc. Bài vở, tin tức và hình ảnh rất phong phú về cả phẩm lẫn lượng. Trình bày cũng khéo nữa. Xin gửi anh bài “**Tứ độc hợp mặt Tất Niên AHCC 2004**” và một hình để BPT tùy nghi nếu có thể cho đăng vào LT 83.

* **BPT** : Bài của AH viết rất sống động, rất vui, lôi cuốn người đọc đi theo các sinh hoạt AHCC, nên BPT đã chọn đăng ở phần Sinh-Hoạt kỳ này. Mong được AH đóng góp bài vở đều đặn vào các số tới nữa.

*** Giới thiệu sách Ký Sự Du Lịch “NHỮNG NẸO ĐƯỜNG VIỆT NAM” của AH Trịnh Hảo Tâm**

Ký sự du lịch “NHỮNG NẸO ĐƯỜNG VIỆT NAM” của Ái Hữu Trịnh Hảo Tâm đã từng đăng nhiều kỳ trên báo Người Việt, lần này tập hợp đầy đủ nhất sẽ dẫn đưa quý vị từ Hà Nội ra Vịnh Hạ Long rồi vào Huế thăm các đền đài lăng tẩm vua chúa triều Nguyễn. Ra Quảng Trị viếng cổ thành và nhìn dòng sông Thạch Hãn. Thăm thánh địa La Vang, qua đèo Hải Vân viếng Đà Nẵng, Non Nước Ngũ Hành Sơn, Hội An phố cổ, Nha Trang biển xanh cát trắng, Đà Lạt xứ hoa đào, rừng dừa Mũi Né và trở về Trà Vinh mộc mạc, êm đềm nghe khúc hát Lâm Thôn.

Sách dày trên 300 trang lời văn trau chuốt nhưng bình dị, dĩ dõm do nhà sách Văn Bút phát hành, hiện có bán tại các nhà sách. Các ái hữu Công Chánh có thể liên lạc:

TRINH HẢO TÂM

3683 Hawks Dr.

Brea CA 92823

Điện thoại: (909) 395-2134 Sở

(714) 528-1413 Nhà

Email: trinhhaotam@hotmail.com

Ttrinh@ci.ontario.ca.us

Giá

- 15 US\$ Bao cước phí trên toàn nước Mỹ, Canada

- 20 US\$ Bao cước phí trên toàn thế giới

*** AH Lê văn Liêm, Việt-Nam**

...Đây là email của Phương chuyển lời cảm ơn của anh Liêm cho Hội AHCC. Tôi xin thông báo cho anh và cũng đã thông báo anh Quách Huệ Lai.

Hoa Wu (chị Hoà).

Chị Hoà thân,

Tôi vừa được thư của Liêm Sadec, tóm tắt như sau:

1) *Liêm cho hay là hôm 12/2 đã nhận được 350 USD của chị gửi, Liêm gửi lời cảm ơn chị nhiều lắm; và nhờ chị chuyển lời cảm ơn đến anh Bánh, hội AHCC, và anh Tảo CTT mà nó chưa biết, và nếu có thể, chị cho địa chỉ anh Tảo để nó liên lạc.*

2) *Bệnh tình của Liêm thì khi giảm khi không, phải thay đổi thuốc liên tục.*

***BPT** : Anh em trong đại gia đình Công-Chánh cầu chúc bạn hiền Lê văn Liêm được chóng bình phục. Trong mục Thư-Tín ở LT số 82 vừa qua, AH Quách Huệ Lai đã nói rõ về bệnh tình ngặt nghèo và hoàn cảnh khó khăn của AH Lê văn Liêm. Mong các AH đặc biệt lưu ý đến trường hợp tương-tợ này.

Chuyện bên lề: *Chị Trần thị Hòa là nữ KSCC đầu tiên của Việt-Nam, sau đó chị qua Mỹ tiếp tục học thêm và định cư ở Florida.. Các AH Trần thị Hòa, Quách Huệ Lai, Lê văn Liêm cùng tốt nghiệp KSCC năm 1957.*

*** AH Ái Văn, California**

Có một bài tôi đã manh nha lâu nay, nói theo giọng Huế là OM lâu ni, không biết tôi có đủ gan mà viết hay không? Hay có đủ vốn liếng để trình bày cho sâu sắc. Tôi có bàn với nhiều anh em khác LMHùng/MTKý/LNDiệp /NXHoàn/LDKý v.v.. thì thấy ai cũng chịu đèn ý nghĩ đó.

Tiền đây xin nói luôn.

Bây giờ người ta thường chúc nhau: **Sống Lâu, Chết Mau** chứ không còn cái câu **Sống**

Lâu Trăm Tuổi. Xưa rồi. Chắc các anh cũng đã nghe qua rồi. Nay tôi thêm: **Sống Giàu, Chết Nghèo**, và đây là đề tài E sẽ rắng viết 'Nhưng Không Hứa'.

* **BPT** : Manh nha đã lâu thì nên đưa lên LT kéo nó rết rí mắt! OM mấy lâu ni có nặng bụng không? Đã tiết lộ ra thì anh em chờ đó! **“Sống lâu chết mau”** và **“sống giàu chết nghèo”** là một nhân-sinh- quan rất hợp thời đại. Sống thế nào cho đáng sống trong cuộc đời phù-du “ba vạn sáu ngàn ngày” này?

THƯ TÍN VỀ MỪNG ĐẠI-THƯỢNG-THỌ

* **Ái Hữu Trần Văn Quỳnh, Vietnam**

Tôi rất cảm động khi nhận bằng ĐTT do anh em AHCC tặng, do AH Hoàng đình Khôi đại diện trao cho tôi. Quý hoá thay lòng tốt của các bạn, tuy xa cách nhau nhưng lòng quý mến nhau không mờ phai. Tôi thành thật cảm ơn anh Thí đã gửi cho tôi tấm ảnh chụp xương rồng tại vườn Tao Đàn dịp Tết, để kỷ niệm ngày vui này của tôi. Xin anh chuyển lời cảm ơn của tôi đến quý anh em AHCC và lời chúc sức khoẻ đến anh em.

* **AH Đào Trọng Cường, Canada**

Tôi đã nhận được bản tin “Kính Lão Đắc Thọ” với lời viết thêm là tôi “đã tặng nhiều lần rồi (2,3 lần)”. Như vậy có chi là nhiều. Nay tôi rất vui lòng gửi tặng ngân phiếu \$100 CAN kèm theo, đổi ra độ \$70 US thì anh liệu chia ra cho quỹ ĐTT và cho việc in cuốn thơ của cô AH Hoàng đạo Lượng.

* **AH Nguyễn Hữu Tuân, MA**

...Trước hết tôi cảm ơn các anh đã liên lạc để cho biết có buổi họp của AHCC Nam Cali trước Tết để chúng tôi có dịp gặp lại một số đồng anh em Công Chánh và luôn thể nhận bằng ĐTT. Chúng tôi xin gửi chi phiếu đính kèm để ủng hộ gây quỹ ĐTT. Theo thiện ý của chúng tôi thì nay khó bán thêm được 300, 400

quyển thơ văn của cụ Hoàng đạo Lượng nếu các anh định tái bản...

* **AH Hà Văn Trung, CA**

Với tấm lòng mến phục sự nhiệt tâm của các anh lo cho việc chung (truyền thống tặng bằng ĐTT), tôi xin gửi chi phiếu \$100 để ủng hộ công việc làm của các anh em. Tôi không có ý kiến về việc in lại quyển thơ của cụ Hoàng đạo Lượng, nhưng nếu sách có ra, tôi sẽ mua ủng hộ.

* **AH Đinh Ký Ngộ, Texas**

Thật là một bất ngờ và vinh hạnh cho tôi và gia đình khi nhận được bằng ĐTT mà quý AH có nhã ý trao cho tôi hôm nay. Đây là một món quà vô giá đối với tôi trong quãng đời còn lại nơi xứ người. Nó đã nói lên rằng dù ở nơi đâu, trong hoàn cảnh nào, tình đồng hương, đồng nghiệp và tình bằng hữu của chúng ta vẫn muôn đời bền vững. Tôi vô cùng cảm kích và xúc động, xin chân Thành cảm ơn các quý Ái Hữu.

Ghi chú : AH Đinh ký Ngộ trước 75 phục vụ tại Nha Tổng thư ký Bộ Công Chánh. Năm nay 87 tuổi và cũng là năm thứ 65 kỷ niệm ngày thành hôn.

* **AH Hoàng đình Khôi, CA**

Tôi đang ở Việt Nam. Anh LK Thí có nhờ tôi mang bằng Đại Thượng Thọ về trao tặng AH Trần Văn Quỳnh. Tôi đã mời anh Quỳnh ở Cần Thơ lên Saigon cùng với một số AH ở Saigon khoảng mười AH trong đó có AH Bùi hữu Lân họp mặt tại nhà hàng Thanh Tao ở Chợ Lớn hôm 9/5/04 để trao tặng bằng ĐTT cho AH Quỳnh. Anh Quỳnh rất vui mừng và cảm động, cảm ơn AH ở khắp nơi đã nhớ đến anh và tặng bằng ĐTT. Các anh em khác đều hoan hỉ chung vui.

Tôi cũng đến thăm AH Đỗ Văn Chủ, 86 tuổi, Thủy Nông, và được biết là AH Nguyễn quang Chuyên đã cùng một số đồng anh em Thủy Nông tổ chức một buổi họp mặt và trao tặng bằng ĐTT cho AH Đỗ Văn Chủ, do AH chuyên mang theo nhân chuyến về thăm quê nhà tháng 5/04. AH Chủ rất vui mừng nhận bằng ĐTT và ngỏ lời cảm ơn AHCC hải ngoại